



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 กันยายน 2562



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีช่อง 5, Thaipbs, js100, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศ ว่า ไทยยังคงติดตามและพัฒนาวัคซีนโควิดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าขณะนี้วัคซีนที่พัฒนาโดย บ.เอสตราเซนเนกา ร่วมกับม.ออกซ์ฟอร์ด จะระงับการทดลองชั่วคราวเนื่องจากเกิดปัญหาแต่เชื่อว่าไม่นานจะสามารถแก้ไขได้ ซึ่งไทยยังคงรอการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป ขณะเดียวกันก็ติดตามกับหลายประเทศที่มีการทดลองวัคซีน หากสำเร็จเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศต้นๆ ที่ได้รับวัคซีนแน่นอน แต่ขณะนี้ขอให้ประชาชนอย่าประมาท ต้องสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ เนื่องจากพบว่าอัตราการล้างมือลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 7, NBT, acnews, Thaipbs, thebangkokinsight, inn, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุมลปิ ผอ.รพ.รามาริบัติ และ เลขาธิการสมาคมรพ.เอกชน แถลงข่าวการบริหารจัดการการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 รองรับระลอกใหม่ ว่า หากเกิดการระบาดรอบ 2 จะไม่กระทบการดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ด้วยระบบบริการการแพทย์วิถีชีวิตใหม่ อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล การรับยาที่บ้าน/รับยาร้านยาใกล้บ้าน รวมทั้งการให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่บ้าน มีแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ในการให้บริการที่บ้าน ป้องกันการติดเชื้อในทุกแผนกบริการ จึงขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติในการป้องกันโรคตามเคยทำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ไทยพบผู้ป่วยน้อยกว่าที่คาดการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 3, 9, TNN, Thaipbs, mcot)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย จากการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง พบว่าเป็นสายพันธุ์ G ที่มีการระบาดอยู่ทั่วโลกขณะนี้ แตกต่างจากการระบาดรอบแรกที่เป็นสายพันธุ์ L กับ S ที่มาจากจีน จากการตรวจสอบเชื้อในหลอดทดลอง พบความสามารถแพร่เชื้อในเซลล์ได้มากกว่าปกติ แต่ไม่รุนแรง สอดคล้องกับข้อมูลของทั่วโลกที่พบว่าความรุนแรงของโรคลดลง อัตราการเสียชีวิตลดลงจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ยังไม่สามารถสรุปที่มาการติดเชื้อของผู้ต้องขังรายนี้ ซึ่งเหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่เมื่อกลับมาพบการแพร่ระบาดในประเทศอาจหาต้นตอการระบาดได้ยาก เตรียมตรวจสอบภูมิคุ้มกันเพิ่มเพื่อการสอบสวนโรคว่าเคยมีการป่วยมาก่อนหรือไม่ และผู้ป่วยปฏิเสธให้ข้อมูลก่อนหน้าทำให้ไม่รู้ว่าเคยเดินทางไปพื้นที่ใดหรือจังหวัดใดมาบ้าง จากนั้นสธ. ต้องเข้มข้นในการตรวจค้นหาแรงงานต่างด้าวรวมถึงพื้นที่ชายแดน ส่วนข้อสงสัยว่าติดเชื้อจากพอยด์ท่องเที่ยวเสด็จเหมือนกรณีพบเชื้อโควิดในปลาแชลมอนหรือไม่นั้น เชื้อโควิดสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ในระยะสั้น และไม่ได้ถูกคุมไว้ที่อุณหภูมิพอเหมาะเหมือนปลาแชลมอน ซึ่งเมื่อคนสัมผัสติดเชื้อก็จะมีอาการน้อยคล้ายไข้หวัด

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, thebankokinsight, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, businessstoday, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันวันที่ 11 ก.ย. 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย เดินทางมาจากซาอุดีอาระเบีย 3 ราย อินเดีย 3 ราย และรัสเซีย 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,461 ราย หายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวม 3,312 ราย อยู่ระหว่างรักษาในรพ. 91 ราย และเสียชีวิตคงที่ 58 ราย ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากที่สุด 261 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 2,150 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เพื่อป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของแพทย์ บอร์ด สปส.มีมติเห็นชอบให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ที่สถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ 15 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ CEO & Co Founder บ. ไบยา ไฟโตฟาร์ม จก. กล่าวถึงความคืบหน้าของวัคซีนป้องกัน Covid-19 จากไบยาสูบ ว่า ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดต้นแบบ 6 ชนิด ชนิดแรก "Baia SARS-COV-2 Vax 1" เสร็จสิ้นขั้นตอนทดลองในหนูขาวและลิง สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองทั้ง 2 ชนิดได้ในปริมาณสูงจากการฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง จะทดสอบวัคซีนในหนูอีกครั้ง เพื่อให้สามารถกำหนดปริมาณและขนาดของวัคซีนที่จะนำไปใช้ศึกษาในมนุษย์ต่อไป และจะมีการตรวจสอบภูมิคุ้มกันของลิงหลังได้รับวัคซีนแล้ว 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 อยู่ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุปว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระยะยาวได้เป็นผลสำเร็จ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า การทดลองในคนที่จะมีขึ้น

ประเด็นข่าว

กลางปี 2564 ถือว่าสร้างโอกาสให้คนไทย เพราะขณะนี้ทั่วโลกกำลังทดสอบวัคซีนแต่ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ และครอบคลุมพันธุกรรมไวรัสที่ผันแปร เพราะพบว่าคนที่หายจากโควิด หลังจากนั้น 60 วัน แขนขาเกิดอัมพาต ตากลอกไม่ได้ ซึ่งเกิดในต่างประเทศหลายราย และในไทย 1 ราย ตอนนี้รักษาอยู่ที่รพ.จุฬาฯ เนื่องจากเชื้อโควิดส่งผ่านร่างกายให้คิดว่าเส้นประสาทเป็นเชื้อโรค จึงทำลายเส้นประสาท ดังนั้น วัคซีนที่ผลิตออกมาจะต้องป้องกันตรงนี้ด้วย ทั้งนี้ จากการติดตามผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดกลุ่มหนึ่ง ตั้งแต่เม.ย. - ก.ย. พบมีการติดเชื้อแต่ไม่ได้แสดงอาการและเชื้อหายไปเอง สันนิษฐานว่าคนไทยน่าจะมียะโรบางอย่างในร่างกายหรือได้รับเชื้อโควิดมาตั้งแต่สมัยก่อน ทำให้เชื้อไม่เข้าร่างกายหรือถูกทำลายไป ซึ่งนักวิจัยต่างประเทศกำลังจับตาว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือไม่

ประเด็นผลกระทบ

1. นักฟุตบอลชาวอุซเบกิสถานติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, newtv, mcot, workpointtoday, thaigov, sanook, nationtv, bbc, one31, thematter, 77 kaoded, isranews, thansettakij, thestandard, thailandplus, tnthailand)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รองประธานบริหาร บ. ไทยลีก จก. ร่วมแถลงข่าวพบนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลในเน็ต ชาวอุซเบกิสถาน ติดเชื้อโควิด 19 จากการตรวจคัดกรองก่อนการแข่งขันไทยลีก ประชาชนที่อยู่ตามโหม้ไลน์หากมีความกังวลสามารถโทรปรึกษาสายด่วน 1422 หรือติดต่อรพ.ใกล้บ้านเพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อ

- นพ.โอภาส กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ คัดกรองนักกีฬาฟุตบอลไทยลีกและผู้เกี่ยวข้องก่อนเปิดสนาม 12 ก.ย. 2563 ได้ตรวจนักฟุตบอลและผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว 1,115 คนจาก 28 ทีม ทั้งไทยลีก 1 และ 2 พบเชื้อ 1 คนเป็นนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลในเน็ต ซึ่งมีการตรวจทั้งหมด 42 ราย อีก 41 รายไม่พบเชื้อ หลังจากนั้นจะปรับการตรวจเป็นก่อนเริ่มแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และปิดฤดูกาล

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อเป็นนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลในเน็ต อายุ 29 ปี ตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง 48 ชม. ไม่พบเชื้อ เดินทางถึงไทย 13 ส.ค. 2563 ตรวจคัดกรองที่สนามบิน ไม่มีไข้ เข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือกในกทม. 13 - 27 ส.ค. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ผลไม่พบเชื้อ เมื่อครบกำหนดได้เดินทางไป จ.บุรีรัมย์ โดยรถตู้สโมสร พร้อมคนขับ 1 คน ทั้ง 2 คนสวมหน้ากากอนามัย วันที่ 28 ส.ค. -9 ก.ย. เก็บตัวที่บ้านพักที่สโมสรจัดให้ รับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อนใกล้ชิด 3 คน ฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนาม โดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวของเพื่อนกลุ่มเดิม ระหว่างนี้เตะอุ่นเครื่อง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ส.ค. กับทีมราชบุรีมิตรผล และวันที่ 5 ก.ย. กับทีมขอนแก่นในเน็ต ที่ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 8 ก.ย. ได้รับการตรวจหาเชื้อ และวันที่ 10 ก.ย. เดินทางมาเข้าแคมป์ที่ อ.บางปะอิน จ.สมุทรปราการ โดยสายการบินแอร์เอเชีย ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และเดินทางต่อไปยังที่พักซึ่งเป็นพื้นที่ปิดด้วยรั้วสโมสร 2 คัน พักคนเดียว เมื่อทราบผลตรวจพบเชื้อได้แยกกักตัวและอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่รพ.เอกชน ทีมสอบสวนควบคุมโรคของกรมฯ ร่วมกับสสจ.สมุทรปราการ และสสจ.บุรีรัมย์ เก็บตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด 43 ราย ประกอบด้วย นักฟุตบอล 22 ราย สตาฟ 16 ราย และทีมสนับสนุน 5 ราย เพื่อตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อและภูมิคุ้มกันต่อไป กำลังสอบสวนและค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน ในแคมป์ เก็บตัวก่อนแข่งขัน รวมถึงในสถานที่และร้านอาหารที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ นักฟุตบอลทีมชาติราชบุรีมิตรผลและทีมขอนแก่นในเน็ต ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบิน และผู้ใช้บริการสนามบินในช่วงเวลาเดียวกัน

ศ.นพ.ยง กล่าวว่า ผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อมาจากต่างประเทศมากกว่าการติดเชื้อภายในประเทศ โดยอาจมีระยะฟักตัวของโรคที่ยาวนาน โดยมากกว่าร้อยละ 95 ระยะฟักตัวจะไม่เกิน 14 วัน มีส่วนน้อยที่ตรวจพบหลัง 14 วัน และน้อยกว่าร้อยละ 1 ที่พบหลัง 21 วัน การสอบสวนโรคจะทำให้ทราบต้นตอว่าติดเชื้อจากที่ใดหรือจากใคร แต่รายนี้อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้สัมผัสในวงจำกัด ซึ่งหากเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ปริมาณไวรัสจะน้อยกว่าคนที่มีอาการ

ด้าน นายกรวีร์ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้เลื่อนการแข่งขัน 3 คู่ และตรวจนักฟุตบอลเพื่อหาเชื้อซ้ำอีกครั้งตามคำแนะนำของสธ.

2. ต่างชาติติดเชื้อโควิด 19 จากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- หมอแล็บแพนด้า โพสต์เฟซบุ๊กว่า ประเทศอื่นอ้างติดโควิด 19 จากไทย สงสัยต้องตรวจเชิงรุกอีกรอบ เพราะประเทศอื่นอ้างว่าติดเชื้อจากไทยหลายเคส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ theabangkoksight

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานพบผู้เดินทางไปญี่ปุ่นติดเชื้อโควิด 19 หลังเดินทางกลับจากไทยว่าได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากไทยไปญี่ปุ่นตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 5 เหตุการณ์ เคยรายงานไปแล้ว 2 เหตุการณ์ และพบเพิ่มอีก 3 เหตุการณ์ รายแรกเป็นชายสัญชาติญี่ปุ่น อายุ 64 ปี อาชีพ ผจก.ทั่วไป บริษัทเขตบางนา ไปญี่ปุ่นวันที่ 20 ส.ค. ตรวจหาเชื้อพบผลบวก สอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิด 76 คนไม่พบเชื้อ รายที่สอง นศ.ชายไทย อายุ 21 ปี อยู่เขตคลองสามวา กทม. ก่อนไปญี่ปุ่นตรวจโควิด 19 ให้ผลลบ ถึงญี่ปุ่นวันที่ 29 ส.ค. ตรวจหาเชื้อพบผลบวก สอบสวนโรคในประเทศไทยไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รายที่สาม ชายไทย อายุ 44 ปี อยู่ จ.ร้อยเอ็ด ถึงญี่ปุ่นวันที่ 1 ก.ย. ตรวจหาเชื้อพบผลบวกในช่วง 14 วันก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น มีการเดินทางระหว่างที่ทำงาน บริเวณถ.บางนา-ตราด และ จ.ร้อยเอ็ด ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนไปญี่ปุ่นผลเป็นลบ ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่บ้านไม่มีการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ อยู่ระหว่างติดตามผู้สัมผัสรายอื่นและตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิด

3. ใช้หวัดใหญ่ทำให้โควิด 19 แพร่กระจายมากขึ้น

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์

-ผลการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันแมกซ์พลังค์ ของเยอรมนี และสถาบันปาสเตอร์ ของฝรั่งเศส พบว่า โดยเฉลี่ยคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถแพร่เชื้อสู่อีก 2 คน แต่หากป่วยใช้หวัดใหญ่ร่วมด้วย จะแพร่เชื้อสู่อีกได้ 4-5 คน

4. ฝ้าระวางตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวว่า นายกฯ ห่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ของประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้กองกำลังป้องกันชายแดนทุกกองทัพภาค รวมถึงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลหน่วยรบพิเศษตรวจลาดตระเวนเข้มงวด เพิ่มกำลังพลตรวจการณ์ฝ้าระวางวงเครื่องกีดขวาง เพิ่มไฟส่องสว่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (โพสทูเดย์, innnews)

-ตำรวจ สก.คลองลึก และ ตม.จังหวัดสระแก้ว จับกุมชาวกัมพูชา 12 คน ลักลอบข้ามร่องน้ำจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก เข้ามาในฝั่งไทยบริเวณท้ายตลาดโรงเกลือ ทุกคนไม่มีเอกสารการเดินทาง เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสอบสวนต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, แนวหน้า, ข่าวสด, xinhuaithai, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, เดลินิวส์, เนชั่นสุดสัปดาห์)

-WHO ระบุ ขณะนี้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เกือบ 180 แห่ง แต่ยังไม่มีการผลิตวัคซีนที่ปลอดภัยตามมาตรฐานของ WHO ได้ในปี

-**สหรัฐฯ** สนามบิน 15 แห่งจะยกเลิกมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่ 14 ก.ย. นี้ และมีครูเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 อย่างน้อย 3 ราย หลังจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศ เริ่มกลับมาทำการเรียนการสอนอีกครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมา

-**อินเดีย** มีผู้ติดเชื้อ 96,551 ราย ในวันเดียว ผู้ป่วยสะสม 4,562,414 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1,209 ราย รวมเสียชีวิต 76,271 ราย

-**ฝรั่งเศส** มีผู้ติดเชื้อ 9,843 ราย มากที่สุดในรอบ 1 วันนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศ รัฐบาลเตรียมพิจารณาสั่งปิดพื้นที่เพื่อสกัด COVID-19

-**ญี่ปุ่น** พบผู้ป่วยใหม่ 695 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ทางกรุงโตเกียวประกาศลดระดับการแจ้งเตือนลงหนึ่งระดับเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 115 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 2,265 ราย ประกาศขยายขอบเขตมาตรการล็อกดาวน์ในย่างกุ้งเพิ่มอีก 21 เขต ทำให้ตอนนี้มี 28 เขตในย่างกุ้งที่อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์

-**กัมพูชา** สธ.กัมพูชา รายงานว่า ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในประเทศทั้งหมด 274 ราย ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว ไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่ นับตั้งแต่ปลายเดือนส.ค.ที่ผ่านมา

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 3,737 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 210,940 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 88 ราย รวมผู้เสียชีวิต 8,544 ราย

-**มาเลเซีย** พบผู้ป่วยใหม่ 182 ราย มากที่สุดในรอบกว่า 3 เดือน อยู่ในอำเภอเบตง ลาดัต รัฐซาบะฮ์

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 28,315,223 ราย เสียชีวิต 913,222 ราย รักษาหายแล้ว 20,327,366 ราย อินเดียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากที่สุด 96,760 ราย ตามด้วย บราซิล 40,431 ราย สหรัฐฯ 38,034 ราย อาร์เจนตินา 11,905 ราย และสเปน 10,764 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ คือ สหรัฐฯ 6,587,386 ราย อินเดีย 4,559,725 ราย บราซิล 4,239,763 ราย รัสเซีย 1,046,370 ราย และเปรู 710,067 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5,922 รายในรอบหนึ่งวัน โดย 2 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลักพันคือ อินเดีย 1,213 ราย และสหรัฐฯ 1,039 ราย ส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ 196,277 ราย บราซิล 129,575 ราย อินเดีย 76,304 ราย เม็กซิโก 69,095 ราย และอังกฤษ 41,608 ราย

ไล่ออกชรก.ใช้เงินผิดประเภท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, thebangkokinsight

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมอ.ก.พ.สธ. มีมติไล่ออกข้าราชการ 33 ตำแหน่ง ตามคำวินิจฉัยของป.ป.ช. เนื่องจากพบว่าทุจริตและกระทำผิดวินัยร้ายแรง ในจำนวนนี้เป็นระดับผอ.รพ.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าเขียนโครงการศึกษาสุขภาพภายในประเทศ แต่เป็นการไปดูงานต่างประเทศพร้อมคนติดตาม ซึ่งเป็นการใช้เงินไม่ถูกประเภท แม้จะนำเงินมาคืน แต่ป.ป.ช.วินิจฉัยว่าความผิดได้เกิดขึ้นแล้วและทางวินัยถือว่าผิดร้ายแรง

การป้องกันการแลกข้อมูลรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไอเอ็นเอ็น)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีรมช.สธ. จะเสนอขอของบประมาณเงินกู้ 1,900 ล้านบาท เพื่อวางระบบรพ.ป้องกันการแลกข้อมูล ว่า ได้หารือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยให้เร่งสำรองข้อมูลคนไข้ให้ได้มากที่สุด ได้รับรายงานว่า การเรียกใช้ข้อมูลของรพ.ไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องการป้องกันในอนาคตจะต้องหารือกับก.ดิจิทัลฯ ถึงวิธีการทำให้ระบบเสถียรและป้องกันการถูกแฮก กรณีที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับรพ.สระบุรีเป็นการทำให้ข้อมูลหายไปจากระบบ ถือเป็นอาการจรรยาบรรณข้อมูลที่มีความผิดทางอาญา ต้องดำเนินคดี ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะเสนอนั้น หากตรวจสอบว่าระบบที่มีอยู่ดีและต้องทำแค่สร้างเกราะป้องกันเพิ่มก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ต้องรอให้รมช.สธ. ไปดูว่าระบบเป็นอย่างไร ขณะที่รพ.สระบุรี มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องให้ผู้ป่วยรอคิวตรวจสอบประวัติ ทำให้เกิดความล่าช้า ผู้ป่วยบางรายต้องไปนอนรอบเตียงภายในห้องฉุกเฉิน

ประเด็นข่าว

Line Official Account TEEN CLUB

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai

-สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้และความเข้าใจ เรื่องเพศวิถีศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบบริการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรีที่สถานบริการเครือข่าย สปสช. ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ก.ย.ของทุกปี

หลอดเลือดแดงอุดตัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ตจผจก.

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ฯ เปิดเผยว่า ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความเรื่องหลอดเลือดแดงอุดตันจากแคลเซียมเกาะผนังหลอดเลือด ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันประสาทวิทยา พบว่าเป็นข้อมูลจริง แต่ยังมีภาวะไขมันในเลือดที่สูง น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และการสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดที่อวัยวะอื่นๆ ด้วย

อาหารคลีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, thailandplus

-นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำการเลือกกินอาหารคลีนที่ถูกต้อง ดังนี้ 1.จัดอาหารให้มีความสมดุล แบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อย เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ 2.กินอาหารเช้าทุกวันหลังตื่นนอน 1 ชม. 3.เลือกกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน หรือพืชตระกูลถั่ว และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในทุกมื้อ 4.กินอาหารที่มีไขมันดีทุกวัน เช่น ถั่ว อะโวคาโด น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันสุขภาพชนิดอื่น 5.เลือกอาหารที่มีกากใยสูง วิตามินและแร่ธาตุ จากผักสดและผลไม้ 6.ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ 2-3 ลิตร 7.หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปต่างๆ เช่น น้ำตาล ขนมปังขาว เส้นพาสต้า เป็นต้น และ 8.งดเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หากกินอาหารคลีนควบคู่กับการออกกำลังกายจะทำให้น้ำหนักลดลง และยังช่วยลดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายได้เป็นอย่างดี

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ตจผจก.รายวัน

-กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 12-15 ก.ย. 2563 จะมีฝนตกต่อเนื่อง ตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก ได้ ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกสะสม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

ส้มแขกลดน้ำหนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจ Fda Thai ระบุ ส้มแขกมีกรดไฮดรอกซีซิตรีค สามารถยับยั้งไม่ให้แป้งและน้ำตาลเปลี่ยนไปเป็นไขมัน และเปลี่ยนไขมันที่สะสมไว้ให้เป็นพลังงานได้ จึงนำผลส้มแขกมาใช้ในการควบคุมน้ำหนัก แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าต้องกินปริมาณเท่าไร และต้องใช้เวลาในการกินเท่าไรถึงจะเห็นผล ซึ่งหากกินส้มแขกมากเกินไปอาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ปวดศีรษะ ตับมีปัญหาได้ การกินส้มแขกเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทำให้น้ำหนักตัวลดลง ควรออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และกินอาหารให้หลากหลาย หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน ดื่มน้ำให้เพียงพอ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

